



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๖๘๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด.ค.ด.ค.

(นางสิริกาญจน์ ลุยณิษย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง การบริหารจัดการน้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มอบนโยบาย ๑๐ ข้อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทั่วประเทศและ กทม. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นขณะนี้ ดังนี้ (๑) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพยากรณ์และคาดการณ์ลักษณะอากาศวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย แจ้งให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอบก.ก) ประสานไปยังกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอบก.จ) เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางไปถึงชุมชนหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น (๒) ให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย อาทิ การกำจัดวัชพืช ขยะตามเส้นทางน้ำ การพร่องน้ำในแหล่งน้ำ การเร่งระบายน้ำ การเปิดทางน้ำ/ผลัดดินน้ำ ออกจากพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม (๓) กำชับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้าง บำรุงรักษาดูแล ตรวจสอบปรับปรุง กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาโครงการที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจรแจ้งเตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวให้ชัดเจน โดยให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากถนนให้ครบถ้วน ทั้งทางลอด การติดตั้งสัญญาณจราจร ป้าย ควรแจ้งเตือนและเผื่อระวังเส้นทางหลีกเลี่ยง และควรปักแนวถนนสำหรับรถวิ่งผ่านในกรณีที่ถนนน้ำท่วม (๔) เมื่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายให้เร่งสำรวจผลกระทบความเสียหายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเยียวยา ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

(๕) เมื่อเกิดน้ำท่วมขังสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมเผื่อระวัง และร่วมกันกำจัดสิ่งกีดขวาง ทางน้ำ (๖) ให้ ผวจ. นายอำเภอ และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอ (๗) ให้กรมประชาสัมพันธ์และจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการของภาครัฐแก่ประชาชนให้รวดเร็วผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง (๘) การให้บริการไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ต้องให้บริการได้นานและต่อเนื่องที่สุด และต้องมีแผนสำรองด้านการสื่อสาร (๙) ให้เตรียมแผนรองรับในพื้นที่เศรษฐกิจ โรงพยาบาล สาธารณสุข เกษตรกร ชาวประมง ปศุสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ให้มีแผนสื่อสารที่ชัดเจนจะได้รับการดูแลอย่างไรบ้าง และ (๑๐) การเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพต้องเพียงพอและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

๑.๒ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมชลประทานเร่งระดมกำลังคน เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา ปริมณฑล และ กรุงเทพฯ โดยระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อย่างน้อย ๒๒๐ เครื่อง ที่ติดตั้งตามสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ สูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งตะวันตก พร้อมสูบน้ำลงแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำบางปะกงทางฝั่งตะวันออกและสูบลงอ่าวไทยทางทิศใต้ คิดเป็นปริมาณวันละ ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) หรือ ๕๒๕ ลบ.ม./วินาที และกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก ส่วนการบริหารจัดการน้ำทั้งตอนเหนือและใต้เขื่อนเจ้าพระยาได้ผันน้ำ

ทุกช่องทางทั้งฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออก และฝั่งใต้ รวมทั้งพื้นที่แก้มลิงล่งทุ่งที่เตรียมไว้ให้มีผลกระทบต่อประชาชน และเกษตรกรน้อยที่สุด

๑.๓ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปก.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับแจ้งจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและกรมชลประทาน จากการประเมินฝนคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คาดจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ในช่วงวันที่ ๓-๙ ต.ค.นี้ ประมาณ ๔๔๙.๙๐ ล้าน ลบ.ม. จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตรา ๖๐๐ ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา ๘๐๐ ลบ.ม./วินาที โดยจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อน อ.พัฒนานิคม - เขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ๑.๐๐-๑.๒๐ ม. ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น ๐.๔๐-๐.๖๐ ม. และจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ๐.๒๕-๐.๕๐ ม. ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ในเกณฑ์ ๓,๓๐๐-๓,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับลุ่มน้ำยมเกิดน้ำป่าไหลหลากและมีน้ำจากแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก จ.ชัยนาท - จ.สมุทรปราการ จึงต้องจัดการบริหารน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ ๒,๗๐๐-๒,๘๐๐ ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา อ.เมือง อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท และ อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพิ่มสูงขึ้นประมาณ ๐.๓๐ ม. ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

- กอปก.ก. จึงแจ้ง ๑๑ จังหวัดลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพฯ ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น และขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการในแม่น้ำ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ให้รับฟังข่าวสารผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์ เป็นเรื่องแผนสำรองด้านการสื่อสารเท่านั้น โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ ความสำคัญกับกรณีดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าวิทยุเป็นสื่อที่ยังเข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด อีกทั้งมีผลสำรวจยืนยัน สื่อวิทยุยังเป็นที่นิยมของประชาชนทุกช่วงวัย อ้างอิงจากสำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ สถาบันอาณานิคมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่พบผู้ฟังส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๕.๙ รับฟังรายการวิทยุจากคลื่น เอฟเอ็ม รองลงมารับฟังวิทยุออนไลน์ร้อยละ ๑๗.๕ และรับฟังจากคลื่นเอเอ็ม ร้อยละ ๑๑.๒ ขณะที่ช่องทางการรับฟังวิทยุออนไลน์ จากการสำรวจพบช่องทางผู้บริโภคใช้รับฟังวิทยุออนไลน์คือ การรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน ร้อยละ ๖๕.๙ ส่วนการรับฟังผ่านเว็บไซต์มีเพียงร้อยละ ๓๙.๗ เท่านั้น

## ๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ สถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ แม้จะเป็นการท่วมระดับทั่วประเทศ แต่โชคดีที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่ถึงขั้น อุทกภัย แม้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ แต่เป็นเพียงน้ำซังรอการระบาย ขณะที่กรุงเทพฯ ยังมีปัญหาที่น้ำกักตัว อย่างยิ่งคือ กรณีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ในอนาคตปัญหาโลกร้อนอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและอาจท่วม มหานครใหญ่ของโลก เช่น กรุงจาการ์ตา กรุงมะนิลา และกรุงเทพฯ ซึ่งต้องตั้งคำถามถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือ อย่างจริงจัง

๓.๒ ปีนี้มีปริมาณน้ำฝนอันเกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมและพายุที่พัดเข้าประเทศไทย ทำให้สถานการณ์น้ำ ค่อย ๆ สะสมมากขึ้น และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดช่วงเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นเดือน ต.ค.นี้ จะไม่มีพายุลูกใหญ่พัดเข้า มาอีก ไม่นับนั้นกรุงเทพฯ อาจประสบกับน้ำ ๓ ประสาน คือ น้ำเหนือที่จะไหลบ่าลงมา โดยมีน้ำทะเลคอยหนุนสูง และน้ำจากพายุฝน

๓.๓ สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือ การเตรียมการรับมือสถานการณ์ฝนและพายุอีกหลายลูกที่จะพัดเข้าสู่ ประเทศไทย โดยนำบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้ เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนของ ประชาชนให้ได้มากที่สุด

#### ๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.th-th.facebook.com/js๑๐๐radio](http://www.th-th.facebook.com/js๑๐๐radio) เห็นว่า สถานการณ์ฝน ที่ตกหนักต่อเนื่อง ย่อมกระทบต่อการระบายน้ำและปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องหาวิธีเร่งเตือนล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนรับทราบสภาพการจราจรและเส้นทางที่น้ำท่วมขัง เพื่อวางแผนการเดินทาง ขณะเดียวกันควรมีมาตรการชัดเจนในการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในถนนที่ประสบ ปัญหา น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนักและมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เช่น ถนนแจ้งวัฒนะ

๔.๒ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.today.line.me](http://www.today.line.me) เห็นว่า หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบ ปัญหา น้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ดังนั้น สิ่งสำคัญ ที่สุดในขณะนี้คือ การนำความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง โดยเฉพาะอาหาร น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคที่จำเป็น ควบคู่กับการสำรวจความเสียหาย เพื่อ เตรียมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลาย

#### ๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม กำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินของ กทม. โดยเฉพาะแผนการเร่งระบายน้ำ การเปิดทางน้ำ/ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการเตรียมพร้อมแผน สำรองด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๕.๒ สำนักงานโยธา สำนักเทคนิค สำนักงานการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาถนนที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งความคืบหน้าการดำเนิน มาตรการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาการระบายน้ำบนถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ในช่วงฝนตกหนัก ตลอดจนการประสานความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะฝนตก หนัก หรือเกิดฝนตกต่อเนื่องในกรุงเทพฯ รวมทั้งการพิจารณาติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจร หรือสื่อสารผ่านช่องทาง ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง รวมถึงระดับน้ำบนผิวการจราจร แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง วางแผนการเดินทางล่วงหน้า หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง

๕.๓ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงประสบความเดือดร้อนจาก สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ กทม. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำรวจผลกระทบความเสียหายในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

**๖. ที่มาของข้อมูล**

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

๖.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th),  
[www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th),  
[www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com),  
[www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th),  
[www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)